

HƯNG HÀ

Đa dạng kênh cho vay vốn giúp cựu chiến binh phát triển kinh tế



Hội Cựu chiến binh xã Diệp Nông (Hưng Hà) thường xuyên kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với các hộ gia đình hội viên được vay vốn tín chấp.

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hưng Hà đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống cho gia đình hội viên. Ông Trần Hữu Vinh, Chủ tịch Hội CCB huyện chia sẻ: Các cấp hội CCB trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về vay vốn, phát triển kinh tế, vận động cán bộ, hội viên tích cực lao động sản xuất để nâng cao thu nhập. Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình đời sống, nhu cầu vay vốn của từng hội viên, từ đó có kế hoạch hỗ trợ cụ thể. Các cấp hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động ủy thác, ủy nhiệm về tiết kiệm và vay vốn bảo đảm nguồn vốn vay được giải ngân đúng đối tượng, đúng thời gian. Đến tháng 3/2023, Hội CCB huyện Hưng Hà quản lý 61 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ đạt trên 72 tỷ đồng cho hơn 1.600 hội viên vay phát triển sản xuất. Để quản lý tốt nguồn vốn vay, Hội CCB huyện

chỉ đạo cơ sở hội cử cán bộ trong ban thường vụ hội CCB làm tổ trưởng tổ cho vay, bình xét cho vay bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Các cấp hội cũng tập trung tuyên truyền các gói vay tín chấp thông qua kênh của hội CCB về: nước sạch vệ sinh môi trường, đầu tư phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, vay vốn học sinh sinh viên...; đồng thời làm tốt công tác phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế và lập dự án vay vốn. Bình quân mỗi năm, hội CCB mỗi xã, thị trấn phối hợp với các đoàn thể tổ chức ít nhất 3 buổi tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho hội viên để đầu tư phát triển kinh tế. Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên nên nguồn vốn được các CCB sử dụng hiệu quả, hạn chế tình trạng nợ đọng, nợ quá hạn. Nhờ có nguồn vốn vay, nhiều hộ gia đình hội viên CCB đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi

có lợi thế, kinh doanh dịch vụ mang lại thu nhập cao. Điển hình như CCB Phạm Quý Hải, thôn Hoàng Mỹ, xã Thống Nhất được vay hơn 100 triệu đồng đầu tư xây dựng gia trại trồng trọt, chăn nuôi. Với 5.000m² đất chuyển đổi, gia đình trồng hơn 150 gốc mít, nhãn, 500 gốc đinh lăng, hơn 100 gốc ổi, đào 6 sào ao nuôi cá trắm đen, sau khi trừ chi phí thu về 200 - 250 triệu đồng/năm. CCB Phạm Quý Hải cho biết: Hơn 10 năm trước, vợ chồng tôi dành hết vốn để thuê lại đất, cải tạo thành gia trại, nhưng khi làm xong thì hết vốn. Rất may thời điểm đó Hội CCB xã đã tín chấp với ngân hàng cho vay vốn giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn và đạt hiệu quả cao như hiện nay. Tôi mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều hội viên CCB được tiếp cận với nguồn vốn vay như tôi để vươn lên làm giàu. Theo ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Hội CCB xã Thống Nhất: Đến nay, nguồn vốn tín chấp với ngân hàng của Hội CCB xã cho 16 hội viên vay là hơn 2 tỷ đồng. Hội CCB xã phân công đồng chí Phó Chủ tịch Hội làm tổ trưởng tổ vay

vốn, thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất của hội viên để giúp đỡ hội viên tháo gỡ khó khăn. Ngoài ra, hội viên CCB còn được vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân, vay từ tổ tiết kiệm vay vốn nên cũng có thêm nguồn vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ông Trần Hữu Vinh, Chủ tịch Hội CCB huyện Hưng Hà cho biết thêm: Chương trình vay vốn đã góp phần quan trọng trong việc giảm nghèo nên được cán bộ, hội viên CCB ủng hộ. Nhờ nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã tích cực sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Toàn huyện hiện có 13 doanh nghiệp, 831 trang trại, gia trại và hơn 1.500 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ, 2.500 hộ gia đình CCB sản xuất trong các làng nghề có thu nhập ổn định, hiệu quả cao. Đời sống của hội viên và gia đình CCB tiếp tục được nâng lên, số hội viên có kinh tế giàu và khá đạt trên 60%, tỷ lệ gia đình hội viên nghèo giảm xuống dưới 0,2%. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội CCB huyện sẽ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống người dân nông thôn tới cán bộ, hội viên CCB. Tăng cường phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức mỗi năm 1 - 2 lớp tập huấn kiến thức về vay vốn, đặc biệt là công tác quản lý, điều hành các tổ tiết kiệm vay vốn bảo đảm hiệu quả. Ngoài ra, Hội CCB huyện sẽ thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động của các mô hình, thảo luận khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

TIẾN ĐẠT

Sau thời gian "ngủ đông", từ đầu tháng 3 đến nay tại khu NTTS tập trung thuộc HTX NTTS Minh Hải (xã Thụy Xuân) bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Ông Nguyễn Bá Chuyên, hộ NTTS tại đây cho biết: Vụ này, nhà tôi nuôi thả đan xen giữa tôm sú, cá song và cá vược với diện tích 0,5ha. Để chuẩn bị cho vụ nuôi thả này, ngay từ đầu tháng 3, tôi đã tiến hành cải tạo ao đầm sau đó lấy nước vào ao nuôi, xử lý nguồn nước, diệt tạp bằng các loại hóa chất. Bắt đầu từ đầu tháng 4, tôi đã thả giống vào ao nuôi với số lượng 5.000 con cá vược, cá song, đồng thời chuẩn bị mua thêm 10 vạn tôm sú để thả đan xen. Như mọi năm tôi vẫn lựa chọn mua giống tại cơ sở ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn xã nên cũng yên tâm về chất lượng. Giá con giống thủy sản năm nay vẫn ổn định so với năm ngoái, trong đó tôm giống dao động từ 350.000 - 450.000 đồng/vạn con, giá cá vược và cá song giống từ 9.000 - 10.000 đồng/con. Nhờ giá con giống, vật tư ổn định giúp người dân thuận lợi hơn trong việc duy trì và mở rộng diện tích nuôi thả trong vụ mới này. HTX NTTS Minh Hải hiện có 50ha NTTS, trong đó chủ yếu nuôi thả các đối tượng thủy sản nước lợ như: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá hồi, cá vược, cá song, cua... Sau tiết Thanh minh, thời tiết khá thuận lợi cho việc nuôi thả thủy sản nên các hộ có ao đầm tại khu NTTS tập trung thuộc HTX NTTS Minh Hải đã tích cực xuống giống nuôi thả thủy sản vụ xuân hè. Theo ông Nguyễn Trọng Chính, Giám đốc HTX NTTS Minh Hải: Thực hiện chỉ đạo của huyện về lịch thời vụ thả giống thủy sản vụ xuân hè, HTX đang tích cực dồn đống, hướng dẫn bà con thả giống, thả con giống thủy sản bảo đảm thời vụ và đối tượng, mật độ, kích cỡ con giống. Đến nay, toàn HTX đã xuống giống được 1 triệu con tôm sú và tôm thẻ, 250.000 con cá vược và cá song, gần 1 triệu con của giống. HTX phấn đấu hoàn thành việc thả giống thủy sản xong trước ngày 25/4. Năm 2023, huyện Thái Thụy phấn đấu duy trì diện tích NTTS 4.270ha, sản lượng đạt 65.000 tấn. Với quyết tâm giành thắng lợi vụ NTTS vụ xuân hè năm

THÁI THUY

Tập trung xuống giống nuôi thả thủy sản vụ xuân hè

Thời điểm này, các hộ nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên địa bàn huyện Thái Thụy đang tập trung xuống giống nuôi thả thủy sản vụ xuân hè năm 2023. Hiện nay, giá con giống, hóa chất cải tạo, xử lý môi trường ao nuôi, thức ăn nuôi thủy sản khá ổn định nên phần nào tạo thuận lợi giúp người dân duy trì và mở rộng diện tích NTTS.

nay, ngay từ đầu năm, các địa phương trong huyện, nhất là các xã ven biển đã tích cực dồn đống, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc cải tạo ao đầm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho vụ nuôi trồng mới. Toàn huyện đã cải tạo được hơn 3.700ha ao đầm, chiếm gần 90% tổng diện tích NTTS. Hầu hết các hộ nuôi, nhất là những hộ nuôi tôm đã cơ bản thực hiện tốt việc cải tạo và lấy nước vào ao đầm nuôi để xử lý nước ao nuôi như khử trùng, gây màu nước chuẩn bị cho công tác thả giống. Cùng với chú trọng việc cải tạo ao đầm, huyện còn tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm chất lượng nguồn giống thủy sản. Ông Lê Văn Hoan, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Toàn huyện hiện có 7 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

Để bảo đảm chất lượng nguồn giống thủy sản phục vụ nuôi thả vụ xuân hè này, từ cuối tháng 3 đến nay, Phòng đã tích cực phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng tại tất cả các doanh nghiệp, cơ sở ương dưỡng giống trên địa bàn. Qua kiểm tra, các cơ sở, doanh nghiệp đã xuất trình đầy đủ giấy tờ, hồ sơ bảo đảm điều kiện về sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản như giấy kiểm tra, giấy công bố chất lượng giống thủy sản, giấy chứng minh việc mua giống để ương dưỡng thành giống lớn, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, đoàn cũng nhắc nhở, yêu cầu chủ những cơ sở giống khắc phục một số thiếu sót, nhất là việc xử lý nước thải bảo đảm theo tiêu chuẩn.

Để bảo đảm cho công tác thả giống và ngăn ngừa dịch bệnh trong quá trình nuôi thả thủy sản vụ xuân hè năm nay, huyện Thái Thụy đã và đang tích cực chỉ đạo ngành chức năng huyện, các xã, thị trấn tăng cường dồn đống, hướng dẫn các hộ NTTS thả giống thủy sản theo đúng thời vụ, đối tượng thả nuôi. Theo đó, sau tiết Thanh minh, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ổn định nhiệt độ trên 25°C hướng dẫn các hộ NTTS tập trung xuống giống từ ngày 5 - 25/4. Tính đến ngày 10/4, toàn huyện đã thả giống được 108 triệu con giống thủy sản, gồm 65 triệu con tôm sú, 35 triệu con tôm thẻ, 8 triệu con cá giống các loại, đạt hơn 70% so với kế hoạch nuôi thả. Toàn huyện phấn đấu đến ngày 25/4 hoàn thành kế hoạch nuôi thả vụ xuân hè đạt khoảng 150 triệu giống thủy sản các loại.

TRẦN TUẤN



Hộ nuôi trồng thủy sản xã Thụy Hải (Thái Thụy) xuống giống nuôi thả vụ xuân hè.

ĐÔNG XÁ

Đích nông thôn mới nâng cao không còn xa



Đường vào xã Đông Xá.

Là một trong những xã được huyện chọn để xây dựng đích nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2023, Đông Xá tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hoàn thành các

tiêu chí, quyết tâm về đích đúng lộ trình. Trở lại Đông Xá hôm nay, chúng tôi thấy rõ sự "thay da đổi thịt" của vùng quê hương cách mạng. Đường thôn ngõ xóm rộng thoáng, sáng, xanh, sạch, đẹp; nhà cửa được xây dựng kiên cố, khang trang, đặc biệt là sự đồng lòng

chung sức của người dân trong xây dựng quê hương giúp địa phương tự tin thực hiện đạt các tiêu chí NTM nâng cao. Đồng chí Trần Quang Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xá cho biết: Địa phương xác định trong năm 2023 sẽ xây dựng thành công xã NTM nâng cao để tạo tiền đề xây dựng

xã NTM kiểu mẫu; đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cả hệ thống chính trị. Do đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận dụng sáng tạo các cơ chế, chính sách của Nhà nước, lấy nhân dân làm chủ thể, kết hợp với huy động đa dạng các nguồn lực trong và ngoài xã cùng tham gia xây dựng NTM nâng cao, chú trọng thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn. Đáng mừng là hiện sản phẩm bí đỏ của xã đã được tỉnh công nhận OCOP 3 sao. Dù mới chỉ là sản phẩm vụ đông nhưng hiệu quả kinh tế mang lại cao gấp nhiều lần trồng lúa nên Đông Xá từ một xã "trắng" cây bí giờ đã đạt trên 100ha. Hiện xã đang quy hoạch vùng hàng chục héc-ta để trồng bí đỏ vụ hè thu, đưa bí thành cây hàng hóa, sẽ đầu tư máy móc để chế biến bí thành hàng hóa giá trị như bí sấy khô, mứt bí... vừa để tiêu thụ vừa bảo quản được lâu, đáp ứng nhu cầu của thị trường, thúc đẩy sản xuất của địa phương phát triển. Ông Nguyễn Văn Minh, thôn Tây Bình Cách, xã Đông Xá phấn khởi cho biết: Nhờ trồng trên 1 mẫu bí đỏ mà mỗi vụ gia đình tôi có nguồn thu hàng chục triệu đồng. Bí đỏ chính là nguồn thu chủ yếu của gia đình tôi. Nay bí đỏ được công nhận sản phẩm OCOP người dân chúng tôi rất mừng, bí được

cấp mã vạch, được đưa lên sàn thương mại điện tử của tỉnh nên cơ hội tiêu thụ rộng mở hơn. Trong khi nhiều xã còn đang "loay hoay" với việc thực hiện chỉ tiêu khó 13.2, thì Đông Xá đã hoàn thành. Bên cạnh đó, HTX DVNN xã còn chủ động liên kết với một số công ty tiêu thụ trên 100 tấn thóc tươi/vụ cùng với bí, khoai tây với giá cao cho nông dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho bà con. Đến nay, xã Đông Xá đã đạt 16/19 tiêu chí, 64/75 chỉ tiêu xã NTM nâng cao. Hầu hết các tiêu chí về cơ sở hạ tầng xã đã nỗ lực thực hiện đồng bộ đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho vùng quê thuần nông này. 100% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh; hầu hết các tuyến đường đều có điện thấp giúp người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng, nhất là về đêm. Tuy nhiên, hiện nay Đông Xá còn tiêu chí số 14 về y tế, tiêu chí số 18 về chất lượng môi trường sống, một số chỉ tiêu của tiêu chí số 13 chưa đạt. Trong đó, thách thức lớn nhất là chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia, sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa đạt từ 40% trở lên và chỉ tiêu tỷ lệ dân số có sức khỏe điện tử phải đạt từ 90% trở lên. Ông Đào Chung Thịnh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đông Xá chia sẻ: Do tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh ở địa phương còn thấp nên việc

cài đặt số sức khỏe điện tử chưa đạt yêu cầu. Trạm đang thiếu nhân lực nên việc cập nhật dữ liệu của người dân chủ yếu vào sổ sách chứ chưa thực hiện trên máy. Hiện nay, với sự hỗ trợ của xã về nhân lực, công nghệ, người dân nào đến khám bệnh đều có cán bộ chuyên môn cài đặt hộ, hướng dẫn cách sử dụng số sức khỏe điện tử. Những người không đến Trạm Y tế khám bệnh mà chưa cài đặt xã đã thành lập tổ công tác đến tận nhà cài đặt và hướng dẫn sử dụng. Trạm cũng bố trí người để nhập dữ liệu khám bệnh vào máy tính theo vi số sách. Ngoài ra, xã Đông Xá tận dụng nguồn vốn từ các chương trình vốn tiêu quốc gia, hỗ trợ từ tỉnh,

huyện cùng nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng đầu tư cho các hộ có nhu cầu phát triển kinh tế, nhất là hộ nghèo, cận nghèo; phối hợp mở các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho bà con nâng cao thu nhập và vốn, gia đình tôi đã mạnh dạn nhận 7.600m² đất khó sản xuất của xã đầu tư xây dựng trang trại VAC. Tôi cũng tích tụ ruộng cấy 2 mẫu lúa, hàng mẫu bí, khoai tây vụ đông. Tổng thu nhập của gia đình hiện khoảng 500 triệu đồng/năm. Tôi đã ứng hộ hàng chục triệu đồng và ngày công để thôn, xã làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công

trình; cùng chị em trồng hoa, vệ sinh làm đẹp các tuyến đường để góp phần xây dựng NTM giờ là NTM nâng cao của địa phương. Dù vẫn còn có những khó khăn song xây dựng NTM nâng cao thật sự mang đến cho làng quê Đông Xá nhiều đổi thay, đặc biệt là đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đều được nâng cao. Đó là minh chứng cho những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, sự chung sức đồng lòng của nhân dân địa phương. Với những bước đi, cách làm sáng tạo đó, Đông Xá chắc chắn sẽ về đích NTM nâng cao trong năm nay.

HIẾU NGHĨA



Cây bí đem đến nguồn thu nhập lớn cho bà con nông dân xã Đông Xá.